



จดหมายข่าว

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕/๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ณ อาคารแม่ฟ้าจันทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิธีเปิดโครงการ ณ ห้อง ๑๒๔ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ โดยมีอาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีคณาจารย์และนักศึกษาจากโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมในภาคเช้ามีการบรรยายพิเศษเรื่อง "ประเพณีสิบสองเดือน" บรรยายโดยอาจารย์สนั่น ธรรมธิ วิทยากรดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง ๑๒๔ อาคารช่วงเกษตรศิลปการ จากนั้นได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติทำกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ทำอาหารพื้นเมือง อาทิ ฐานหมูทอด ฐานแกงอ่อม ฐานแกงจืดผักกาด ฐานน้ำพริกหนุ่ม ฐานข้าวเหนียว ฐานน้ำสมุนไพรอัญชัน และฐานกล้วยบวชชี โดยได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาเข้าฐานเรียนรู้แล้วฝึกทำแล้วนำมารับประทานกลางวันร่วมกัน จากนั้นภาคบ่ายได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติเข้าฐานการเรียนรู้โดยแบ่งนักศึกษาเข้าฐาน เช่น ฐานพ็อน ฐานดนตรีพื้นเมือง ฐานการทำโคลนลอย และฐานตุ่งไส้หมู โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีความรู้ความเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่นและสามารถฝึกปฏิบัติเรียนรู้กิจกรรมทางวัฒนธรรมนำไปใช้ประโยชน์ได้กับตนเองต่อไป





ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

จดหมายข่าว

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕/๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระบรมสารีริกธาตุ พระประธานประจำมหาวิทยาลัย และพระศิวานาคน้อย

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระบรมสารีริกธาตุ พระประธานประจำมหาวิทยาลัย และพระศิวานาคน้อย ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์ ๑ รูป เทศน์ธรรม "โลกาวุฒิ" จำนวน ๑ ถิ่นต์ พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์จัดขึ้นเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่บุคลากรได้มีจิตใจที่ร่มเย็นเป็นสุขในร่มของพระพุทธศาสนา

จากนั้นภาคบ่ายได้มีการบรรยายธรรมะ "งานดี บริการดี ชีวิตมีสุข" บรรยายโดยพระครูธีรสุตพจน์(พระมหา ดร.สง่า ธีรสังโฆ) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดผาลาด โดยมีอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานอธิการบดีที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้มีจิตสำนึกในการให้บริการ การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อการปฏิบัติงานการบริการให้ผู้ใช้บริการได้รับความประทับใจหลังได้รับบริการที่ดี





ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

จดหมายข่าว

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕/๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

งานบริหารและธุรการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กลยุทธ์การบริการด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งานบริหารและธุรการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กลยุทธ์การบริการด้วยหัวใจ" ณ ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีอาจารย์ชัช พรธรรมกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมในภาคเช้าได้เชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่อง "การสร้างความสุขให้ตนเอง เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ" โดยคุณระย้า เหลือหลาย นักธุรกิจชื่อดังจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของธุรกิจ RAYA Collections โดยวิทยากรได้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมในการสร้างทัศนคติ แนวคิด คำพูด อารมณ์ และการกระทำ ที่จะเสริมสร้างบุคลากรให้มีหัวใจในการบริการ

จากนั้นในภาคบ่ายได้มีกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์การบริการ และการสร้างความประทับใจจากการศึกษาดูงานของบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมในโครงการ Green Office ของสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง และมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการให้มีความสุข

